

Số: 834 /TB-ĐHĐT

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 7 năm 2021

KHẨN

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg tại Trường Đại học Đồng Tháp

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 343/UBND-THVX ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Nhà trường thông báo và yêu cầu các đơn vị, viên chức, nhân viên và người học thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Dừng tất cả các hoạt động tập trung hội họp chuyên môn, nghiệp vụ theo hình thức trực tiếp để tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường trao đổi, xử lý công việc theo hình thức trực tuyến. Trường hợp tổ chức họp để giải quyết các vấn đề cấp bách phải được sự đồng ý của lãnh đạo Trường trước khi tổ chức và đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Đối với hoạt động dạy - học trực tuyến thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Tập thể lãnh đạo Trường thống nhất phân công Phó Hiệu trưởng Cao Dao Thép - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Trường trực lãnh đạo cơ quan để kịp thời xử lý ngay các trường hợp phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Trường.

Trường, phó các phòng chức năng và trung tâm luân phiên trực quản lý đơn vị; Trường, phó các khoa đào tạo, Trường THSP MN Hoa Hồng và các viên chức còn lại làm việc theo hình thức trực tuyến tại nhà nhưng phải đảm bảo tiến độ công việc chung của Trường. Trường hợp cấp thiết, viên chức phải đến Trường làm việc hoặc được triệu tập tham dự các hội nghị, hội thảo ngoài Trường, trưởng đơn vị lập kế hoạch phân công theo nhu cầu, trình lãnh đạo Trường phê duyệt trước khi thực hiện.

Các vị trí việc làm: văn thư cơ quan; đóng dấu; y tế; bảo vệ; kế toán; thủ quỹ; quản trị hệ thống mạng, server; xử lý sự cố điện, nước; vệ sinh, môi trường phải đảm bảo bố trí nhân sự phù hợp làm việc tại Trường; Đội phòng cháy chữa cháy của Trường đặt trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ để dự phòng khi phát sinh các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh cháy nổ trong Trường.

3. Đóng cổng A, cổng C và cổng D của Trường để thuận lợi cho hoạt động kiểm soát: đo thân nhiệt, sát khuẩn và quét mã QR khai báo điểm kiểm dịch tại cổng B của Trường đối với các trường hợp ra vào Trường theo quy định.

Tạm thời không tiếp khách đến liên hệ công tác hoặc không phải là viên chức, nhân viên của Trường (trừ các đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch của các ngành, địa phương hoặc khách theo chỉ đạo của lãnh đạo Trường).

4. Tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch; tích cực thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình; chấp hành lệnh điều động,



tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 của các cơ quan chức năng và cộng đồng nếu được Ban Chỉ đạo các địa phương yêu cầu; hạn chế tối đa ra khỏi nhà, trừ các trường hợp thực sự cần thiết theo quy định tại Công văn số 339/UBND-THVX ngày 10/7/2021 của UBND Tỉnh Đồng Tháp.

Trường hợp ra khỏi nhà phải mang khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 02 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét.

5. Có biện pháp phối hợp để quản lý hiệu quả các lưu học sinh đang được bố trí ở tại dãy Nhà B6 và Nhà B3 của Trường, giúp các em ổn định tâm lý, đảm bảo các điều kiện về ăn, nghỉ và sinh hoạt, đồng thời phải thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát và phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương và của Trường; báo cáo kịp thời lãnh đạo Trường nếu có các vấn đề mới phát sinh liên quan.

6. Trường các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức quán triệt rộng rãi và triển khai thực hiện nghiêm các nội dung trong Thông báo này tại đơn vị mình quản lý; người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra trường hợp viên chức, nhân viên trong đơn vị vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 (kể cả các trường hợp vi phạm bị chính quyền địa phương xử lý, thông báo về cơ quan, đơn vị).

Khi có các vấn đề phát sinh liên quan đến tình hình dịch COVID-19, các đơn vị và cá nhân báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Trường (qua ông Phạm Văn Hiệp - Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo, số điện thoại: 0945 193 968).

7. Thời gian áp dụng: 15 ngày, kể từ 00 giờ 00 phút ngày 14 tháng 7 năm 2021.

Nhà trường thông báo và yêu các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm nội dung Thông báo này./.

Nơi nhận:

- BCĐPC COVID-19 tỉnh ĐT;
- ĐU, HẾT, LĐT;
- Đăng Website, E-Office Trường;
- Lưu: VT, TCCB, Q.



★ Lương Thanh Tân